

บันทึกการเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาและวัฒนธรรมภาคฤดูร้อนที่ญี่ปุ่น ปี 2560

ที่เมืองอาโอโมริ (AOMORI)

ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 24 พฤษภาคม 2560 เป็นเวลา 4 สัปดาห์

วันแรกที่ถึงอาโอโมริ

รู้สึกตื่นเต้นมาก เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ไปญี่ปุ่น ในหัวคิดหลายๆเรื่อง เช่น ใน 1 เดือนจะสามารถปรับตัวได้มั้ย จะมีเพื่อนมั้ย จะสามารถสื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้มั้ย

ห้องพักที่อาศัยอยู่เป็นห้องพักส่วนเฉพาะของทางม.ที่จัดให้พวกเรา ห้องอาบน้ำแยกชายหญิง ห้องพัก 1 ห้องมีเตียงสองชั้น 2 เตียง โต๊ะหนังสือ 4 โต๊ะ มีตู้เย็นกับส่วนของครัว อ่างล้างจาน ซึ่งสะดวกต่อเรามากๆ พอเก็บของเสร็จ ก็มีพิธีต้อนรับเรา แล้วผู้ดูแลก็พาเดินไปร้านค้าแถมม. ใช้เวลา 20 นาที โดยประมาณ ซึ่งเมื่อยขามาก ตกเย็นพอถึงม.ก็กินข้าวเย็นที่ทางโรงเรียนจัดให้ แล้วแยกย้ายทำธุระส่วนตัวนอน

วันที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น

คุณครูทานากะเป็นครูสอนเรา ซึ่งเขาเป็นคนที่กระตือรือร้นตลอดเวลา เอาใจใส่นักศึกษามากๆ เขาได้ให้งานไปทำช่วงโกลเด้นวีค ซึ่งเป็นวันหยุดยาวของคนญี่ปุ่น ให้จับกลุ่มแล้วจับฉลากเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไปช่วงโกลเด้นวีค สัมภาษณ์คนญี่ปุ่น 3 คน โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร กลุ่มเราจับสลากได้ชั้นโนมารูยามะ ซึ่งเป็นโบราณสถานเก่า

หลังจากเลิกเรียนแล้ว ผู้ดูแลได้พาไปเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลตรงข้ามห้องพักเรา ซึ่งทำให้ได้เรียนรู้ระบบการสอนเลี้ยงดูเด็กเล็กแบบญี่ปุ่น

ช่วงโกลเด้นวีค

ทางม.นั้นได้พาพวกเราไปยังสถานที่หลายๆแห่งและไปทำกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น เนบุตะมิวเซียม เนบุตะนั้นเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงของเมืองอาโอโมริ จัดขึ้นในเดือน 8 ซึ่งมีการสอนตีกลองและเดินเข้าจังหวะของเทศกาลเนบุตะ ได้ไปย้อมผ้าที่หมู่บ้านเนบุตะ สีของผ้าทำจากดอกไม้ซึ่งมีกลิ่นเฉพาะมาก

ไปดูดอกซากุระที่ปราสาทอิโรซากิ แต่เสียดายที่ตัวปราสาทกำลังปรับปรุงอยู่ แต่บรรยากาศรอบตัวปราสาทนั้นสวยงามมากแล้วรอบๆนั้นร้านค้ามากมายให้อารมณ์เหมือนงานวัดบ้านเรา

ไปชมการแสดงโชว์ของปลาโลมาแสนรู้ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอาซามุชิ ซึ่งที่นี่มีปลาหลากหลายสายพันธุ์ให้ดูเยอะมาก

ไปวัดโซวะไดบุทสึ ซึ่งมีพระพุทธรูปที่ใหญ่มากๆ แล้วเขาเปิดให้ชมข้างในตัวเจดีย์ ทั้งที่ไม่เคยเปิดให้นักท่องเที่ยวคนอื่นเลย หรือการชมเทศกาลฤดูใบไม้ผลิในเมืองชินมาจิ ซึ่งเป็นการเปิดหุบเขารับสิ่งใหม่ๆเข้ามามากๆ ได้รู้ประวัติเกี่ยวกับสถานที่หลายๆที่ แล้วยังรู้สึกเหมือนเป็นความทรงจำที่ดีมากๆที่ได้เลือกโครงการนี้จริงๆ

หลังจากไกลเด้นวีค

ก็มีการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง มีการเตรียมความพร้อมสำหรับไปฟาร์มสเตย์ในหลายๆด้าน และวันที่ไปฟาร์มสเตย์กับครอบครัวเกษตรกร 3 วัน 2 คืนที่เมืองคุโรอิชินั้น ได้อยู่กับครอบครัวเกษตรกรที่ดูแลเป็นอย่างดีมาก ได้ทำกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันเช่น เด็ดดอกแอปเปิ้ล ฝึกใส่กิโมโน เข้าร่วมพิธีชงชา เป็นต้น

หลังจากกลับจากฟาร์มสเตย์ ก็มีโปรเจกต์รายงานกลุ่มเรื่องที่สนใจมา 1 เรื่อง ใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เรียนมารายงาน ซึ่งการฝึกซ้อมนั้นเป็นไปได้ง่ายลำบากเพราะคุณครูเขาจะเฝ้าให้เรื่องการอ่านออกเสียง แต่ก็ช่วยให้ในวันรายงานเป็นไปได้ด้วยดีเป็นอย่างมาก

วันที่กลับไทย

ก็มีงานเลี้ยงอำลาที่ร้านอาหารอะจิไซ กินกับผู้ดูแลและรุ่นพี่ที่เรียนที่อาโอโมริ รู้สึกไม่อยากกลับจริงๆ ที่นี้เขาอบอุ่นมาก เขาคอยดูแลหลายๆอย่าง โครงการนี้ไม่ผิดหวังจริงๆ ทำให้เราได้ภาษา ได้มิตรภาพ ได้บทเรียนหลายๆอย่าง ความทรงจำที่มีค่ามากมาย ไม่ผิดหวังจริงๆ

ความประทับใจจากการเข้าร่วมโครงการ

สาเหตุที่เข้าเลือกโครงการอาโอโมรินั้นเป็นเพราะว่าอยากลองใช้ชีวิตในเมืองที่ไม่ใช่โตเกียว อยากสัมผัสบรรยากาศของอาโอโมริหรือเมืองแอปเปิ้ลว่าเป็นอย่างไร

พอได้สัมผัสบรรยากาศที่อาโอโมริดูแล้ว อาโอโมริเป็นเมืองที่เงียบสงบ บรรยากาศดีมาก อากาศเย็นสบาย ผู้คนไม่พลุกพล่านเหมือนตัวเมืองโตเกียวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ร้านค้ามีไม่มากนัก แต่มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะอย่างเช่น ทะเลสาบโทวะตะ พิพิธภัณฑน์เนบุตะ ปราสาทอิโรซากิ เป็นต้น

และได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัย Aomori Chuo Gakuin University อีกด้วย ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ อาจารย์ของที่นี่เป็นกันเองมากๆ เอาใจใส่นักเรียนอย่างมาก เขาจะจัด ที่ข้อบกพร่องให้เรา นำข้อผิดพลาดนั้นมาพัฒนาการใช้ภาษาให้ดีขึ้น สามารถสื่อสารกับคนญี่ปุ่นให้เข้าใจ และมีจิตคาบเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก และรุ่นพี่คนไทยที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนี้เป็นกันเองมาก คอยดูแลช่วยเหลือข้าพเจ้าในหลายๆ เรื่องๆ และได้ลองพักบ้านเกษตรกร เจ้าของบ้านที่ข้าพเจ้าไปอยู่นั้น ใจดีมากๆ เขาเอาใจใส่ข้าพเจ้าและเพื่อนๆ มาก คอยสอนทำอะไรหลายๆอย่าง จากตอนแรกทีคิดว่าจะลำบากแต่กลับง่ายกว่าที่คิดเสียอีก และมีกิจกรรมในโครงการอื่นๆที่สอนอะไรหลายๆอย่างที่เป็นประโยชน์แก่ตัวข้าพเจ้า เช่น การเย็บผ้า การใส่กิโมโน เข้าร่วมพิธีชงชา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเด็กมัธยมที่โรงเรียนมัธยมหรือการเข้าร่วมงาน FSA ของมหาวิทยาลัย ในโครงการนี้ได้สอนอะไรหลายๆอย่าง ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำงานเป็น สื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้ และได้เพื่อนต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา ต่างวัยเยอะขึ้น